
โครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2566 

      วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น

ประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตาม

โครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือน

มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ ให้กับคณะกรรมการชุมชน 

คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านได้รับทราบ และเป็นเวทีในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน ในแต่ละ

พื้นที่ รวมทั้งเป็นการชี้แจง ตอบข้อซักถาม ติดตามการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาล ณ หอประชุม

ประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นในการมีส่วนร่วม 

การซักถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนบ้านไผ่ ดังนี้ 
1. พ.ต.ท.สังวร สิกขา ประธานชุมชนประปา สอบถามว่าทำไมต้องเริ่มโครงการจากซอยประปา 1/7 – 

ถนนหนองลุมพุก และซอยชัชวาลเชื่อมต่อหนองลุมพุก ท่อจะวางไปทางไหน ถ้าไม่ผ่านซอยประปา 3 และจะต้อง
ขุด ซอยประปา 3 ด้วยหรือไม่ 

2. นายธัชทร อภิโชคดิลก สมาชิกสภาเทศบาล ถามว่า การก่อสร้างจะเริ่มช่วง มีนาคม – เมษายน หรือไม่ 
และการวางเครื่องเจาะอยู่หน้าซอยประปา 3 และหน้าร้านกาแฟคุณพ่อ จะกีดขวางหรือไม่ และเครื่องเจาะมีขนาด
เท่าไร ในการก่อสร้างยามวิกาล เร่งงาน จะมีผลกระทบหรือไม่ 

3. นายธัชทร อภิโชคดิลก สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามเพ่ิมเติมว่า ถ้าหากก่อสร้างช่วง มีนาคม - เมษายน
ถนนที่ทำการก่อสร้างจะต้องใช้ในช่วงงานสงกรานต์ ถ้าเป็นไปได้เริ่มก่อสร้างหลังสงกรานต์ได้หรือไม่ 

4. นายบุญเกิด  สีลา  แกนนำต่อสู้โครงการบำบัดน้ำเสียเมืองบ้านไผ่ สอบถามว่า  ผู้ออกแบบและผู้ควบคุม
งานถึงเป็นบริษัทเดียวกัน และการออกแบบได้มาสอบถามประชาชนไหม 

5. นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามว่า บริษัทจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จตามสัญญา
หรือไม่  

6. นายธนดล  กิตติวิจารณ์  ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ถามว่า การวางท่อจากซอยประปา 1 ถึง ซอยมด
ยิ้มขุดลึกเท่าไร เพราะพ้ืนที่เป็นเนินสูงมาก 

 
จำนวนของผู้มีส่วนร่วม 

มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 120 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน คณะกรรมการเครือข่าย กลุ่ม
เยาวชน กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มผู้สูงอายุ คณะกรรมการกองทุนชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ องค์กรชุมชนย่อย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 

 



ผลจากการมีส่วนร่วม   

      เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ชี้แจ้งและตอบคำถามข้อซักถามต่างๆ ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการได้กำชับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยเร็ว และนำปัญหาที่ได้ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ไปหารือต่อกับส่วน

ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนนิงาน 

จากการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2566 ได้มีข้อหารือเก่ียวกับปัญหาต่างๆ และได้ดำเนินการแก้ไขแล้วดังนี้ 

1. ชุมชนประเสริฐแก้ว สอบถามปัญหาเรื่องขยะล้นถัง เนื่องจากรถขยะไม่ไปเก็บทุกวัน และสอบถามเรื่อง 
หนังสือพิมพ์ ที่ศูนย์ Youth Park ไม่มีให้ประชาชนไว้อ่าน แล้วงบประมาณหายไปไหน 

 - เทศบาลดำเนินการซ่อมรถขยะที่เสียและดำเนินการแก้ปัญหาขยะล้นถังเสร็จเรียบร้อย  ส่วนเรื่อง
หนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้จัดซื้อเพราะข้อมูลข่าวสารสามารถดูได้ทุกช่องทางผ่านสื่อออนไลน์แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่
จะต้องซื้อหนังสือพิมพ์ และยังทำให้ประหยัดงบประมาณ ซึ่งเงินก็ยังคงเหลืออยู่แต่จะหารือในที่ประชุมว่าจะนำเงิน
ดังกล่าวไปพัฒนานาต่อยอดโครงการอะไรบ้าง 

2. ชุมชน บ.ข.ส. แจ้งเรื่องว่าประธานชุมชนจะไม่ทราบข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล เวลาประชาชนใน
ชุมชนมาถาม ประธานชุมชนจะตอบไม่ค่อยได้ จึงอยากให้เทศบาลได้แจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆให้
ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้า และได้เสนอแนะให้เทศบาลไปตรวจสอบบ้านเรือนที่ต่อเติมรุกล้ำมาถนน ทำให้เวลา
เกิดเพลิงไหม้รถดับเพลิงเข้าไปไม่ได้ ทำให้การระงับเหตุเพลิงไหม้ล่าช้า 

- ทุกกองของเทศบาล ได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือเชิญ สื่อออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งคลอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วนการตรวจสอบบ้านเรือนที่ต่อเติม
รุกล้ำที่ถนนสาธารณะเทศบาลได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เสร็จเรียบร้อย 

3. ชุมชนกกแดง สอบถามเรื่องเงินช่วยเหลือค่าทำศพประธานชุมชนที่เสียชีวิต จากที่ได้รับ 10,000 บาท 
ขอปรับเป็นรายละ 20,000 บาท ได้หรือไม่ และอยากให้มีค่าทำศพประธานแม่บ้านสตรีด้วย 

- การปรับค่าทำศพประธานชุมชนไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะที่ได้ช่วยเหลือปัจจุบันถือว่าเหมาะสม
แล้ว ส่วนค่าทำศพประธานสตรีแม่บ้าน ไดห้ารือที่ประชุมแล้วยังไม่มีงบประมาณท่ีจะดำเนินการให้ 


